

Số : 11 /CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 1989

CHỈ THỊ

**V/v thi hành quyết định 27/QĐ-UB và quyết định
số 30/QĐ-UB ngày 18 tháng 01 năm 1989
của Ủy ban nhân dân thành phố.**

Thi hành Nghị quyết 16/NQ-TU ngày 15/7/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới các chính sách và cơ chế quản lý đối với các cơ sở sản xuất thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh và các nghị định 27/HĐBT, 228, 29 và 146/HĐBT về việc thể chế hóa nghị quyết của Bộ Chính trị; để tạo môi trường thuận lợi về mặt kinh tế cho hoạt động sản xuất kinh doanh của các đơn vị cơ sở, ngày 18 tháng 01 năm 1989, Ủy ban nhân dân thành phố đã ban hành 2 quyết định số 27/QĐ-UB và 30/QĐ-UB quy định về tổ chức và hoạt động của các đơn vị kinh tế tư nhân và các xí nghiệp công tư hợp doanh trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ công nghiệp, xây dựng và vận tải.

Từ ngày các văn bản pháp quy nói trên được ban hành đến nay, mặc dù được các cấp các ngành tổ chức hướng dẫn đồng bộ, nhưng thực tế tình hình diễn biến cho thấy chủ trương và chính sách của Nhà nước về đổi mới cơ chế quản lý đối với thành phần kinh tế ngoài quốc doanh là đúng đắn, phù hợp với nguyện vọng và lợi ích của đông đảo quần chúng và nhất là trong giới sản xuất kinh doanh. Nhưng nhìn chung vì chưa có một cơ chế đồng bộ nên về phía các cơ quan quản lý Nhà nước và các ngành kinh tế kỹ thuật trực tiếp quản lý sản xuất kinh doanh còn nhiều lúng túng trong việc quản lý Nhà nước về kinh tế cũng như các cơ sở còn nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước tình hình đó, để sớm đưa các hoạt động của cơ sở vào nề nếp và Nhà nước thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về kinh tế, tạo môi trường thuận lợi cho nền kinh tế nhiều thành phần hoạt động nhịp nhàng, đẩy nhanh tốc độ phát triển sản xuất hàng hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, tạo công việc làm cho những người lao động; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo thực hiện như sau :

1/ Bước 1 :

a) Ủy ban Kế hoạch thành phố, Cục Thống kê thành phố, Trọng tài Kinh tế thành phố, Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng thành phố, Sở Tài chính thành phố, Chi cục thuế công thương nghiệp thành phố, Ngân hàng Nhà nước thành phố, Ngân hàng Ngoại thương thành phố, Sở Kinh tế đối ngoại thành phố, Hải quan thành phố, Sở Lao động-Thương binh và xã hội thành phố, Sở Thương nghiệp thành phố, Sở Tư pháp thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố.

b) Sở Công nghiệp thành phố, Sở Giao thông vận tải thành phố, Sở Xây dựng thành phố, Sở Thủy sản thành phố, Sở Thủy lợi thành phố, Sở Lâm nghiệp thành phố, Sở Nông nghiệp thành phố, Sở Y tế, Sở Văn hóa và Thông tin thành phố.

Căn cứ vào các văn bản pháp quy của Nhà nước, các Thông tư hướng dẫn của các cơ quan trung ương và hai quyết định 27/QĐ-UB và 30/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố; căn cứ vào sự phân công đặc thù của ngành xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể gửi về Ủy ban nhân dân thành phố trước ngày 10/5/1989 để Ủy ban nhân dân thành phố xem xét và chuẩn bị ban hành đồng bộ.

2/ Bước 2 :

Ủy ban nhân dân thành phố sẽ triệu tập họp giữa các ngành và các Ủy ban nhân dân quận, huyện để triển khai thực hiện vào ngày 30/5/1989.

Giao cho Sở Công nghiệp thành phố và Ban cải tạo công thương nghiệp thành phố chịu trách nhiệm theo dõi và đôn đốc các Sở ban ngành có văn bản hướng dẫn thực hiện hai quyết định số 27 và 30 của Ủy ban nhân dân thành phố.

Dự thảo các văn bản hướng dẫn thực hiện 2 quyết định 27/QĐ-UB và 30/QĐ-UB của các Sở ban ngành được gửi về các nơi như sau :

- Tổ Công nghiệp Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố
- Sở Công nghiệp thành phố và Ban Cải tạo thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các ngành khẩn trương thực hiện sự chỉ đạo nói trên. Trong quá trình thực hiện gặp vướng mắc khó khăn cần kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố để chỉ đạo giải quyết.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Huấn

